

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๖๘



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานผลการนำหลักสูตรด้านการทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๒๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๗๘๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแจ้งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในโครงการ หรือหลักสูตรฝึกอบรมของข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานที่บรรจุใหม่โดยให้ครอบคลุมถึงบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ตำราเรียน ครู อาจารย์ โดยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมีธยมศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนใกล้สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดรายงานผลการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ตามแบบรายงานติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา โดยกรอกข้อมูลรายงานผลทาง QR Code ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

ผู้ประสานงาน คุณเรียนนภา โกสิน

ส่งมอบ
ไป

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๗๗๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขรับ ๔๖5
วันที่ 11 ธ.ค. 2563
เวลา.....น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๘๑๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบรายงานการขับเคลื่อนหลักสูตร"ด้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education) ระดับปฐมวัย จำนวน ๑ ชุด
 ๒. แบบรายงานการขับเคลื่อนหลักสูตร"ด้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวน ๑ ชุด
 ๓. แบบรายงานการนิเทศติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนหลักสูตร "ด้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งเรื่อง การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อพิจารณานำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานที่บรรจุใหม่โดยให้ครอบคลุมถึงบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรอุดมศึกษา เพื่อบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่งนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามช่วงอายุของนักเรียน และบูรณาการจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม โดยให้ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และให้ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเป็นรายภาคเรียน โดยให้เริ่มรายงานตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอแจ้งให้ทราบว่า สถานศึกษาได้ดำเนินการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนใกล้สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่ง รายงานผลการนำหลักสูตร

/ด้านทุจริตศึกษา...

ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ตามแบบรายงานติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา โดยกรอกข้อมูลรายงานผลทาง QR CODE ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสถียร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘

ผู้ประสานงาน นางพัชรินทร์ ชีธรรมรัตน์ ๐๙๒-๖๑๘๐๓๗๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานการขับเคลื่อนหลักสูตร"ด้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education)
ระดับปฐมวัย



หรือลิงค์ <https://bit.ly/๓๗Wxfey>

แบบรายงานการขับเคลื่อนหลักสูตร"ด้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education)
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา



หรือลิงค์ <https://bit.ly/๓bVlyqy>

แบบรายงานการนิเทศติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนหลักสูตร"ด้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



หรือลิงค์ <https://bit.ly/๒HPZgtl>